

## Story board

ชื่อ Video Content : ลองทำหน่อย

ชื่อทีมงาน : 1. สาวิตรี ผิวงาม หน้าที : โปรติวเซอร์ , ถ่ายวิดีโอ , ถ่ายภาพนิ่งประกอบ , ตัดต่อ , เตรียม  
ข้อมูล สถานที่ (Research)

ฉาก	รายละเอียด
	<p><b>ฉาก 1 : เปิดตัวผู้ดำเนินรายการ</b></p> <p><b>มุมกล้อง :</b> ภาพถ่ายระยะปานกลาง</p> <p><b>การดำเนินเรื่อง :</b> มี intro เปิดเข้ารายการ โดยขึ้นต้นด้วย Logo ของรายการ ขึ้นภาพผู้ดำเนินรายการ ในลักษณะอาการที่สดใส ที่อยู่ในห้องครัว ทำหน้าที่กำลังทำอาหาร หลังจากนั้น เปิดตัวผู้ดำเนินรายการ ผู้ดำเนินรายการสวัสดีผู้ชม และกล่าวแนะนำตัว</p> <p><b>เอฟเฟค :</b> ไม่มี (ภาพปกติ)</p> <p><b>เสียง :</b> ผู้ดำเนินรายการแนะนำตัวเอง แนะนำเนื้อหาของวิดีโอ</p> <p><b>เสียงประกอบ :</b> ดนตรีบรรเลง ช่วงเปิดตัวผู้ดำเนินรายการ</p>
	<p><b>ฉาก 2 : แนะนำเครื่องปรุง</b></p> <p><b>มุมกล้อง :</b> ภาพถ่ายระยะใกล้</p> <p><b>การดำเนินเรื่อง :</b> ขึ้น insert ภาพเครื่องปรุง วัตถุดิบ ที่ใช้ในการทำอาหาร</p> <p><b>เอฟเฟค :</b> ไม่มี (ภาพปกติ)</p> <p><b>เสียง :</b> ผู้ดำเนินรายการอธิบายส่วนประกอบ เครื่องปรุง วัตถุดิบ</p> <p><b>เสียงประกอบ :</b> ดนตรีบรรเลง แนวสนุกสนาน</p>



### ฉาก 3 : การเตรียมผัก

มุมกล้อง : ภาพถ่ายระยะปานกลาง และระยะใกล้

การดำเนินเรื่อง : บรรยากาศขั้นตอนการหั่นผัก ล้างผัก  
จัดเตรียมเครื่องเทศ สำหรับทำอาหาร

เอฟเฟค : ใส่สีสด ให้กับผัก ภาพการ์ตูน WOW

เสียง : ผู้ดำเนินรายการอธิบายตามอัธยาศัย

เสียงประกอบ : ดนตรีบรรเลง แนวสนุกสนาน



### ฉาก 4 : ลงมาทำอาหาร

มุมกล้อง : ภาพถ่ายระยะปานกลาง และระยะใกล้

การดำเนินเรื่อง : บรรยากาศการทำอาหาร ชูมบนกระทะให้เห็น  
หน้าตาอาหารระหว่างผัดอยู่ในกระทะ ถ่ายให้เห็นอารมณ์  
ความรู้สึกของผู้ดำเนินรายการ ที่ดูมีความสุข และสนุกกับการ  
ทำอาหาร

เอฟเฟค : ไม่มี (ภาพปกติ)

เสียง : ผู้ดำเนินรายการอธิบายตามอัธยาศัย

เสียงประกอบ : ดนตรีบรรเลง แนวสนุกสนาน บางช่วงที่  
ผู้ดำเนินการรายการไม่ได้พูดสนทนา



### ฉาก 5 : ชิมอาหาร

มุมกล้อง : ภาพถ่ายระยะใกล้

การดำเนินเรื่อง : ให้เห็นความรู้สึกของผู้ดำเนินรายการ ว่าทาน  
อาหารแล้ว ได้รับรสชาติความอร่อยของอาหาร มีความสุขในการ  
รับประทาน

เอฟเฟค : ไม่มี (ภาพปกติ)

	<p><b>เสียง :</b> ผู้ดำเนินรายการอธิบายตามอัธยาศัย</p> <p><b>เสียงประกอบ :</b> ดนตรีบรรเลง แนวสนุกสนาน บางช่วงที่ผู้ดำเนินการรายการไม่ได้พูดสนทนา</p>
	<p><b>ฉาก 6 :</b> ปิดรายการ</p> <p><b>มุมกล้อง :</b> ภาพถ่ายระยะปานกลาง</p> <p><b>การดำเนินเรื่อง :</b> ผู้ดำเนินรายการกล่าวปิดรายการ ฝากให้ติดตามรายการในสัปดาห์ต่อไป และบอกช่องทางการติดตามรายการ</p> <p><b>เอฟเฟค :</b> ไม่มี (ภาพปกติ)</p> <p><b>เสียง :</b> ผู้ดำเนินรายการกล่าวปิดรายการ</p> <p><b>เสียงประกอบ :</b> ดนตรีบรรเลง แนวสนุกสนาน หลังผู้ดำเนินรายการกล่าวสวัสดิ์ และขึ้น credit ตอนท้าย</p>